

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ ภาคปลาย ปี 2562

ภาควิชา	นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา		คณะครุศาสตร์			
สาขาวิชา	อุดมศึกษา					
หลักสูตร	ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาคในเวลาราชการ)	รหัสหลักสูตร แบบ 1.1	2	8	6	3
หลักสูตร	ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาคในเวลาราชการ)	รหัสหลักสูตร แบบ 2.1	2	8	6	4

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร (แบบ 1.1 เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)

1. ผู้บริหาร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา มหาบัณฑิต สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์บริหารในสถาบันอุดมศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น) มีผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิตและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรยอมรับ มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาในตำแหน่งอธิการบดี อธิการ รองอธิการบดี รองอธิการ คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าภาควิชา หรือเทียบเท่าตามการแบ่งสายงานของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย เฉพาะผลงานวิจัย และผลงานวิชาการให้ส่งที่สาขาวิชาอุดมศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชาพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้ (โดยวงเล็บเพิ่มในใบสมัครว่า “สมัครโดยตำแหน่งผู้บริหาร”) หรือ

2. บุคคลทั่วไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา มหาบัณฑิต สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้มหรือเทียบเท่า เคยปฏิบัติงานในสายงานอุดมศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น) และมีผลงานวิจัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรมหาบัณฑิตที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยอมรับ

ในกรณีที่คุณสมบัติแตกต่างจาก 1 และ 2 จะต้อง มีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพดีทดแทนกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชา

หลักฐานการสมัครเพิ่มเติมแนบพร้อมใบสมัคร

นอกจากหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามข้อ 1 - 2 แล้วให้ระบุในใบสมัครว่า “สมัคร แบบ 1.1 เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว” แล้วให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปนี้

1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเข้าศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่เคยสอนและหัวหน้างานของผู้สมัครรวมกันไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้ผู้รับรองส่งหนังสือโดยตรงถึง สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนที่มุมของว่าสมัครปริญญาเอก สาขาวิชาอุดมศึกษา (ดูตัวอย่างแบบฟอร์มทาง <http://www.grad.chula.ac.th/>)

2. แผนการใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนเพื่อการทำงานในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา ส่งแนบพร้อมกับใบสมัคร

3. โครงการวิจัยที่จะทำเป็นวิทยานิพนธ์เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา ส่งแนบมาพร้อมใบสมัคร

4. ประวัติการทำงานและผลงานวิจัยของผู้สมัคร (ดูตัวอย่างแบบฟอร์ม <http://www.grad.chula.ac.th/>) ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร

5. ผลงานวิจัยของตนเองและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก (ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสมัคร

6. ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) หรือสำเนาใบแจ้งผลการสอบ TOEFL ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 67 ในกรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเท่า TOEFL มากกว่าหรือเท่ากับ 45 รับเข้าศึกษาแต่มีเงื่อนไข **

7. ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนย์ทดสอบและประเมิน เพื่อพัฒนาการศึกษา และวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า T50***

หมายเหตุ ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครส่งใบสมัครตัวจริงและเอกสารประกอบการทั้งหมดส่งไปรษณีย์มาที่ ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรดุขุภักดิ์บัณฑิต (ในเวลาราชการ) สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครหลักสูตรครุศาสตร์ดุขุภักดิ์บัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา (แบบ 2.1 เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์และมีการเรียนการสอน)

1. ผู้บริหาร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งจากสถาบัน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น) ในตำแหน่งอธิการบดี อธิการ รองอธิการบดี รองอธิการ คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าภาควิชา หรือเทียบเท่า ตามการแบ่งสายงานของรัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย (โดยต้องระบุเพิ่มในใบสมัครว่า "สมัครโดยตำแหน่ง "ผู้บริหาร") หรือ

2. บุคคลทั่วไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งจากสถาบันที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรองได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้มหรือเทียบเท่าหรือเคยปฏิบัติงานในสายงานอุดมศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น)

ในกรณีที่คุณสมบัติแตกต่างจาก 1 และ 2 จะต้องแสดงผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพดีทดแทนกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์ดุขุภักดิ์บัณฑิตของสาขาวิชา

หลักฐานการสมัครเพิ่มเติมแนบพร้อมใบสมัคร

นอกจากหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามข้อ 1-2 แล้วให้ระบุไว้ในใบสมัครว่า "สมัครแบบ 2.1 เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์และมีการเรียนการสอน" แล้วส่งหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปนี้

1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเข้าศึกษาในระดับดุขุภักดิ์บัณฑิตจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่เคยสอนและ/หรือ หัวหน้างานของผู้สมัครรวมกันไม่น้อยกว่า 2 คนโดยให้ผู้รับรองส่งหนังสือโดยตรงถึง สาขาวิชาอุดมศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาฯ เขียนที่มุมซองว่าสมัครปริญญาเอกสาขาวิชาอุดมศึกษา (ดูตัวอย่างหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก <http://www.grad.chula.ac.th/>)

2. แผนการใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนเพื่อการทำงานในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา ในระดับดุขุภักดิ์บัณฑิตสาขาวิชาอุดมศึกษาส่งแนบพร้อมใบสมัคร

2. แผนการใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนเพื่อการทำงานในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอุดมศึกษาส่งแนบพร้อมกับใบสมัคร

3. ส่งประวัติการทำงานของตนเอง (ดูตัวอย่างแบบฟอร์มจากทาง <http://www.grad.chula.ac.th/>) ส่งมาพร้อมกับใบสมัครและผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอุดมศึกษา (ถ้ามี)

4. เสนอโครงการวิจัยที่จะทำเป็นวิทยานิพนธ์เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอุดมศึกษาส่งแนบมาพร้อมใบสมัคร

5. ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) หรือสำเนาใบแจ้งผลการสอบ TOEFL ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 67 ในกรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเท่า TOEFL มากกว่าหรือเท่ากับ 45 รับเข้าศึกษาแต่มีเงื่อนไข **

6. ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า T50***

กำหนดการสอบ ภาคปลาย ปี 2562

รับสมัครตั้งแต่ 9 กันยายน - 31 ตุลาคม 2562		
วิชาที่สอบ	วันและเวลาที่ทำการทดสอบ	สถานที่สอบ
1. วิชาเฉพาะสาขา	9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.	ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบทาง www.edu.chula.ac.th/academic คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
2. สอบสัมภาษณ์	15 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2562 (ตามกำหนดการของสาขาวิชา)	ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบทาง www.edu.chula.ac.th/academic คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

หมายเหตุ

**กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเท่า TOEFL หรือ IELTS ตั้งแต่ 45 แต่น้อยกว่า 60 ต้องเรียนรายวิชา 5500532 ACAD ENG GRAD STU และ 5500560 Thesis Writing ทั้งนี้ต้องสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวให้ได้ก่อนสำเร็จการศึกษา หรือสอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP เทียบเท่า TOEFL หรือ IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 67 ก่อนสำเร็จการศึกษา

** กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเท่า TOEFL หรือ IELTS ตั้งแต่ 60 แต่น้อยกว่า 67 ต้องเรียน 5500560 Thesis Writing และสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวให้ได้ก่อนสำเร็จการศึกษา หรือสอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP เทียบเท่า TOEFL หรือ IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 67 ก่อนสำเร็จการศึกษา

*** ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) กรณีที่คะแนนไม่ถึง T50 จะต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพิ่มเติม ภายใน 2 ภาคการศึกษา (สมัครโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ ที่ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด โปรดติดต่อ 0-2218-2565-97 ต่อ 6721)

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดได้จากประกาศ
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th
(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่สาขาวิชาอุดมศึกษา ภายในกำหนดเวลาของวันสอบวิชาเฉพาะ)

จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ 10 คน (รวมกับหลักสูตรแบบ 2.1 นอกเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน	6 พฤศจิกายน 2562	} ที่ คณะครุศาสตร์ หรือที่ www.edu.chula.ac.th/academic
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	14 พฤศจิกายน 2562	
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา	25 พฤศจิกายน 2562	

วันเปิดเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 มกราคม 2563

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่
ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ โทร. 08-1927-9854 หรือ 0-2218-2565-97 ต่อ 7061

(ลงนาม) 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารรัมย์)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาอุดมศึกษา

วันที่ 6 ก.ย. 62

(ลงนาม) 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารรัมย์)

หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

วันที่ 6 ก.ย. 62

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 31/2562 ^{โดยกรเว้น} วันที่ 6 ก.ย. 2562

(ลงนาม) 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)

คณบดี

วันที่ 9/ก.ย./62